

THÔNG BÁO

**Kết quả Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019),
Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Từ ngày 19 đến 20/12/2019, Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân khoá XX đã tiến hành Kỳ họp thứ 13. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Nghi Xuân; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách huyện Nghi Xuân; các vị Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Nghi Xuân; Các đồng chí nguyên là Chủ tịch HĐND huyện qua các thời kỳ; Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Thường trực UBMTTQ huyện; các vị đại biểu HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXI; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng cấp huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện; Giám đốc các trung tâm: Bồi dưỡng Chính trị, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện; Đại diện Lãnh đạo Hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP

1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết:

- Các báo cáo của UBND huyện về: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách huyện năm 2019; Dự toán phân bổ thu, chi

ngân sách huyện năm 2020. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX.

Các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện về: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XX. Báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; việc thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018”. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện”. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019”.

- Các tờ trình của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện và các dự thảo Nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XX; Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.

- Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2019; những kiến nghị, đề xuất đối với HĐND, UBND huyện và đại biểu HĐND huyện.

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện về kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

2. Hoạt động thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn

2.1. Hoạt động thảo luận

Trên cơ sở các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, Kỳ họp đã tập trung thảo luận tại hội trường với 07 ý kiến phát biểu. Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Một số ý kiến bổ sung thêm các đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất một số nội dung cần tập trung chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới. Chủ tọa Kỳ họp đã tổng hợp, kết luận và yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

2.2. Chất vấn và trả lời chất vấn

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế ở các địa phương, các đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện đã có 03 câu hỏi chất vấn gửi tới Kỳ họp thứ 13. Theo sự phân công của Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo đã chuẩn bị khá chu đáo, báo cáo bằng văn bản gửi các vị Đại biểu HĐND huyện, đồng thời trả lời trực tiếp tại Hội trường.

Việc chất vấn của các đại biểu được thực hiện theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm. Điều này đã góp phần tăng không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời, nâng cao năng lực của đại biểu HĐND huyện, gợi mở được nhiều vấn đề, nhiều nội dung liên quan, làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề vừa có tính chiến lược, vừa cấp thiết trong đời sống kinh tế - xã hội mà cử tri và các đại biểu HĐND huyện quan tâm, như: Việc hấp thụ các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 theo quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ thấp so với nhu cầu được rà soát và kê khai; tình trạng giáo viên bậc học Mầm non còn thiếu nhiều nên nhiều cháu 3 tuổi không được đến trường đã gây bức xúc rất lớn trong các tầng lớp nhân dân.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP

Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết tại Kỳ họp:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và dự báo tình hình, những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong thời gian tới; HĐND huyện đã thảo luận và quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

- Thực hiện tốt công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch và kế hoạch theo lộ trình quy định. Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung triển khai các nội dung chương trình phát triển đô thị của huyện hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trở thành thị xã thuộc tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội - QPAN và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước của huyện năm 2020. Thực hiện tốt công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội - QPAN 5 năm 2016 - 2020 và lập kế hoạch 2021 - 2025.

- Tập trung thu hút đầu tư để tăng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Gia Lách, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 2) và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến trên địa bàn; xúc tiến thành lập Cụm công nghiệp Xuân Mỹ trong năm 2020; sớm trình cấp có thẩm quyền công nhận làng nghề truyền thống cho làng mộc Phở Trường.

- Tiếp tục kiên trì thực hiện các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Rà soát lại các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn để tham mưu điều chỉnh phù hợp với thực tế. Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; chú trọng, tăng cường công tác thú y và phòng, chống các dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch biển nhằm mở rộng các loại hình dịch vụ. Phối hợp tích cực với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư các dự án Khu đô thị, dịch vụ ven biển.

- Tranh thủ tối đa sự đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, nhất là các nguồn vốn của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của địa phương. Tập trung kiểm tra, rà soát để có hướng xử lý các dự án chậm tiến độ, khó có khả năng thực hiện hoàn thành mà không có nguyên nhân chính đáng để kiên quyết thu hồi.

- Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, các ngân hàng. Nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, tập trung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn với chỉ tiêu thu năm 2020 đạt 303 tỷ đồng, có giải pháp cụ thể, có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ thu ngân sách, tiết kiệm trong chi tiêu dành vốn cho đầu tư sản xuất.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dở dang, tập trung xây dựng một số khu đô thị, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật. Tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Triển khai, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo tiến độ đề ra; đánh giá, tổng kết công tác bồi thường, GPMB, tái định cư.

- Đẩy nhanh việc đưa các Lò đốt rác vào hoạt động, đảm bảo xử lý hết rác thải trên địa bàn; triển khai thực hiện Đề án phân loại xử lý rác thải tại nguồn; chỉ đạo các hoạt động thu gom, xử lý rác sinh hoạt, sản xuất kinh doanh trên địa bàn về đúng nơi quy định.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá truyền thống, thể thao phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hoá” xây dựng làng, xã, gia đình văn hoá, gia đình thể thao và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Tăng cường công tác quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá, tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng khu di tích Nguyễn Công Trứ; quy hoạch Khu di tích Nguyễn Du; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền đã được khôi phục như Ca trù Cổ Đạm, Trò kiêu Xuân Liên, Tiên Điền, hát sắc bùa ở Xuân Lam... Tổ chức xây dựng các biển dẫn tích để hướng dẫn và giới thiệu với du khách về các di tích trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 03 trường THPT; 100% xã, thị trấn giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập. Tổ chức tốt các kỳ thi, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình sách giáo khoa mới; sát nhập các Trường học theo đề án giáo dục từ đầu năm học; phát huy có hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chăm lo tốt chế độ cho các đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng, ngoài tiền lương và chế độ nhà nước đãi ngộ, cần quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, nhất là nhà ở và việc thực hiện các chế độ khi ốm đau, tổ chức thăm hỏi và các hoạt động xã hội trong các ngày 27/7, các ngày lễ, tết... Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ sức khoẻ cho mọi người; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh, tăng tỷ lệ chẩn đoán đúng, giảm tỷ lệ sai sót trong điều trị, không để xảy ra tai biến nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ, đẩy mạnh chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, văn minh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

- Tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và xuất khẩu lao động; gắn kết công tác đào tạo với giải quyết việc làm đảm bảo người lao động sau đào tạo đều có việc làm và thu nhập ổn định. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chiến lược quốc gia về giảm nghèo bền vững trên cơ sở lồng ghép các chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ, đảm bảo kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt các quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

- Tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCCVC, LLVT gắn với công tác kiểm tra CCHC và hoạt động

công vụ tại các đơn vị, địa phương. Hoàn thành xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hiện đại theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch về thực hiện nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sáp nhập xã, các đơn vị ngành giáo dục, y tế và hợp nhất các tổ chức hội gắn với sắp xếp CBCCVN và thực hiện các chính sách hỗ trợ trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019 - 2021. Tập trung thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC liên thông; tăng cường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn huyện

- Tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết mới, chú trọng đến các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL, chú trọng phổ biến văn bản QPPL liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Tăng cường các giải pháp, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tập trung cao cho công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đặc biệt là xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động đấu tranh phòng, chống, trấn áp, truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đưa lực lượng công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng...

- Phấn đấu năm 2020, có thêm 03 xã đạt chuẩn xã nâng cao và có ít nhất 01 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, 200 vườn mẫu; tất cả các xã xây dựng kế hoạch thực hiện củng cố, nâng cao các tiêu chí, đồng thời triển khai theo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đăng ký. Hoàn thành ít nhất một đơn vị có 1 tổ dân phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Hoàn thành cơ bản 70% chỉ tiêu của bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025.

2. Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020

Về thu ngân sách trên địa bàn: 303.000.000.000 đồng (trong đó: thu ngân sách Trung ương: 3.000.000.000 đồng, thu ngân sách tỉnh: 8.297.900.000 đồng, thu ngân sách huyện: 245.394.600.000 đồng, thu ngân sách xã: 46.307.500.000 đồng).

Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 614.845.000.000 đồng.

Phân bổ chi Đầu tư phát triển: 195.052.000.000 đồng.

3. Nghị quyết tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Về số lượng: 02 Kỳ họp.

Về thời gian: Kỳ họp giữa năm được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 25/7/2020. Kỳ họp cuối năm được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20/12/2020.

Về địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.

Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 để các ban, ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong huyện được biết./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; TT. UBMTTQ huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện khoá XX;
- VP Huyện uỷ; VP HĐND-UBND huyện;
- TT. Văn hóa - Truyền thông huyện;
- Lưu: VT.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐHQ VĂN PHÒNG**



Hồ Văn Chương